



دفتر مقام معظم رهبری  
www.ir-icla.ir

## **ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน พร้อมคณะ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 1** **/Aug/ 2024**

นายเอมอมอาลี ราห์มอน ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า นโยบายและลำดับความสำคัญหลักของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน คือ การขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศที่พูดภาษาเดียวกันและมีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนาร่วมกัน พร้อมทั้งท่านยังเน้นย้ำว่า “เช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเตรียมพร้อมที่จะร่วมมือกับทาจิกิสถานในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวขอบคุณต่อการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีทาจิกิสถานยังกรุงเตหะราน เพื่อเข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศอิหร่าน ถือว่า การเดินทางเยือนของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ เป็นพื้นฐานในการขยายความร่วมมือ โดยท่านกล่าวว่า “ภาษาเปอร์เซีย เป็นหนึ่งเดียวของความคล้ายคลึงกันที่สำคัญของอิหร่าน ทาจิกิสถาน และอัฟกานิสถาน และจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมืออย่างมากยิ่งขึ้นสำหรับการอนุรักษ์และการขยายวงกว้างของภาษา และการป้องกันความพยายามที่จะแยกภาษานี้ออกไปจากกัน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีทาจิกิสถานสำหรับความพยายามของเขาในการเผยแพร่ภาษาเปอร์เซีย และกล่าวแสดงความหวังว่า “อักษรเปอร์เซียโบราณจะได้รับการส่งเสริมในทาจิกิสถานอีกด้วย”

ในช่วงท้ายที่สุด ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามชี้ให้เห็นว่า “การขยายความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและทาจิกิสถาน มีฝ่ายตรงข้ามที่ต้องมีแผนการรับมือกับพวกเหล่านี้”

ในการพบปะกันครั้งนี้ โดยมีนายอาเรฟ รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่ง เข้าร่วมอยู่ด้วย โดยนายเอมอมอาลี ราห์มอน แสดงความพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าพบกับท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามอีกครั้ง ได้ชี้ให้เห็นถึงการเจรจาของเขากับนายเพชชกีเยน และเขากล่าวว่า “ตามที่ พณฯท่าน กล่าวไว้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาว่า ทั้งสองประเทศเป็นญาติสนิทกัน และเราเรียกร้องให้มีการขยายความสัมพันธ์และการใช้ประสบการณ์และความก้าวหน้าของสาธารณรัฐอิสลามในด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และอุตสาหกรรม”

ในการพบปะกันครั้งนี้ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานยังได้กล่าวถึงมาตรการบางประการในการเผยแพร่ภาษาเปอร์เซียในประเทศนี้อีกด้วย